

เดลินิวส์

ประจำวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ลงหน้า : ไอที-วิทยาการ

คอลัมน์ : inbox@it

หน้าที่ : 12-ดี

ขนาด : 2" x 3.5" (7 คอลัมน์นิ้ว)



สกว.วอนรัฐบาลใหม่เพิ่มงบวิจัย

ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554 เปิดเผยว่า อยากให้ภาครัฐให้ความสำคัญกับแก่นขององค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และลงทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานให้มากขึ้น เพราะหากนำผลงานวิจัยของต่างประเทศมาต่อยอดเพียง

อย่างเดียวคงไม่เกิดประโยชน์ ส่วนนักวิจัยไทย ต้องมีทีมวิจัยที่ตีมารวมทีมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ นักศึกษาปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอก เพราะมีไฟแรง อยากรู้อยากเห็น มีความคิดใหม่ ๆ ที่จะช่วยผลักดันให้นักวิจัยมีโจทย์วิจัยใหม่ ๆ ดังนั้นถ้ามีระบบที่วิจัยที่ดีและมีบรรยากาศในการทำวิจัยที่ดี ก็จะช่วยสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นได้

สมาร์ตโฟนทำจีนเน็ทกำไรเพิ่ม

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการและซีอีโอ บริษัท ชินเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลประกอบการประจำงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลประกอบการเติบโตอย่างมาก เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2553 โดย

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 107.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.70 ล้านบาท จากการขยายตัวของตลาด ไอทีและสมาร์ตโฟนส่งผลให้ยอดขายสินค้าทุกประเภทของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ โน้ตบุ๊ก ทั้งนี้คาดว่าแนวโน้มธุรกิจอีกครั้งหลังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องได้ตามทิศทางเดียวกัน การเติบโตของตลาดสมาร์ตโฟน และไอที โดย ชินเน็ทฯ ได้ตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 2 หมื่นล้านบาท หรือเติบโต 30% จากปี 2553

โคนิก้า-มินอลต้าเน้นขายให้อังกฤษ

นายดำริห์ เอมมาโนชญ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจำหน่ายเครื่องดิจิทัล มัลติฟังก์ชัน “โคนิก้า มินอลต้า” เปิดเผยว่า ในช่วง

ครึ่งหลังของปีนี้เชื่อว่าภาครัฐกิจไทยจะมีความตื่นตัวเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายมากขึ้น จึงได้นำ เสนอเทคโนโลยีไอพีเอส (Optimized Print Service) เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการงานเอกสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยวางแผนเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 100 เครื่อง อุปกรณ์สำนักงานด้านเอกสาร ทั้งเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ และเครื่องสแกนเป็นจำนวนมาก ด้วยการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบการใช้งานอุปกรณ์สำนักงานที่เหมาะสม ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการงานเอกสารในองค์กรได้ถึง 20-40%.